

มติบอร์ด ส.ส.ท.ยกเหตุผิดสัญญาจ้าง-ไร้แผนบริหาร

ปลดสมชัย พ้นไทยพีบีเอส

มีผลทันทีไม่จ่ายชดเชย เจ้าตัวเต็มหน้าฟ้องศาล ตั้ง 'พวงรัตน์' รักษาการ

ปลดฟ้าผ่า "สมชัย" พ้น ไทยพีบีเอส เผย ส.ส.ท. เลิกจ้างประเมินไม่ผ่าน อ้างเรตติงตก แกรมผิดสัญญา จ้างกรณีโอนอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท โดยไม่ได้รับอนุมัติถึง 4 ครั้ง ตั้ง "พวงรัตน์" รักษาการ เจ้าตัวลั่น ใช้กระบวนการยุติธรรมสู้

อ่านต่อหน้า 9



สมชัย สุวรรณบรรณ

ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เว็บไซต์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) รายงานว่า คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีมติเลิกจ้างนายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และคณะกรรมการบริหาร ทั้งคณะ โดยให้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่มีผลในวันนี้ทันที และมอบหมายให้ นางพวงรัตน์ สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักรายการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ส.ส.ท. โดยคณะกรรมการจะเริ่มปิดการสรรหาตัวผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.ส.ส.ท. คนใหม่ ในสัปดาห์หน้าทันที อย่างไรก็ตามจากมติดังกล่าว ทำให้รองผู้อำนวยการ 3 คน คือ นายมงคล ลีลาธรรม นายสุพจน์ จริยจิตร นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ พ้นจากตำแหน่งตามไปด้วย

กรรมการนโยบายให้เหตุผลว่า ผู้อำนวยการไม่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของกรรมการนโยบาย ไม่มีแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงและแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน และผิดสัญญาจ้างกรณีอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท โดยไม่ได้รับอนุมัติจากกรรมการนโยบายถึง 4

ครั้ง ส.ส.ท.จึงมีสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนใดๆ

ด้านนายสมชัย กล่าวภายหลังทราบมติดังกล่าว ว่า ข้อกล่าวหาของคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีมติเลิกจ้างนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ชอบ และไม่เป็นธรรม ซึ่งขณะนี้ได้ทำหนังสือท้วงติงถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว และจะใช้สิทธิ์ต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด ส่วนเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายฯ อ้างว่าการบริหารงานทำให้เรตติงรายการตกนั้น อยากชี้แจงว่า คณะกรรมการเป็นผู้มอบนโยบาย ส่วนตนในฐานะ ผอ.ส.ส.ท. เป็นผู้บริหารงาน ตลอดเวลาได้บริหารงานตามแนวทาง ส่วนเรื่องของเรตติงนั้นต้องยอมรับว่าปัจจุบันเกิดการแข่งขันจากผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลอย่างสูง จึงเป็นธรรมดาที่ต้องมีการดึงเรตติงจากช่องอื่น แต่ขณะเดียวกัน การบริหารของไทยพีบีเอสต้องทำภายใต้บทบัญญัติตามเจตนารมณ์ของการเป็นสื่อสาธารณะ ดังนั้นย่อมมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว และหากจะวัดเรตติงก็ต้องไปดูดกลับช่องทีวีสาธารณะด้วยกันไม่ใช่วัดกับเรตติงทีวีช่องอื่น

คม ชัด ลึก

ครบรอบเช้า

Khom Chad Luek (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5104

หน้า: 1 (ซ้าย), 9

Col.Inch: 151.80 Ad Value: 333,960

PRValue (x3): 1,001,880

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: มติบอร์ด ส.ส.ท.ยกเหตุผิดสัญญาจ้าง-ไร้แผนบริหารปลดสมชัยพ้นไทยพีบีเอสมีผลทันทีไม่...

ส่วนเรื่องที่ว่าคณะกรรมการนโยบายอ้างว่ากระทำผิดสัญญาจ้างกรณีอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท โดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายถึง 4 ครั้ง ขอชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นโครงการเครือข่ายทีวีดิจิทัล ซึ่งยื่นยื่นก่อนหน้านี้ได้เสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการไปทั้ง 4 ครั้ง ซึ่งไม่เห็นว่าการคณะกรรมการนโยบายจะทักท้วงหรือไม่เห็นชอบ กระทั่งล่าสุดคณะกรรมการนโยบายได้ขอให้เข้าไปชี้แจงถึงโครงการดังกล่าวในสัปดาห์หน้า แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ไปชี้แจงก็ถูกคำสั่งเลิกจ้างก่อน ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่ทำให้กรรมการนโยบายมีมติเลิกจ้างนายสมชัยส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารผิดพลาด โดยเฉพาะตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ดำรงตำแหน่งเรตติ้งของสถานีตกลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการนโยบายได้เชิญนายสมชัยมาพูดคุยพร้อมให้แนวทางเกี่ยวกับแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงและแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันไป แต่ปรากฏว่าเรตติ้งของสถานีกลับไม่กระเตื้องขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งมีรายงานว่าคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของนายสมชัยก่อนหน้านี้จะถูกมติเลิกจ้างก็ฉิวเฉียดหวุดหวิดจะไม่ผ่านเช่นกัน

ทั้งนี้ การเข้ามาบริหารไทยพีบีเอสของนายสมชัยยังถูกตั้งคำถามในเรื่องความเป็นสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะเรื่องการนำเสนอเนื้อหาของรายการข่าวที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้นำเสนอรายงานพิเศษในช่วง “ข่าวเด่นประเด็นได้” เรื่อง “นักศึกษาถูกชักจูงเป็นแนวร่วม” โดยมีเนื้อหาพาดพิงขบวนการนิสิตนักศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเกี่ยวโยงในลักษณะเป็น “ปึกการเมือง” ของขบวนการบีอาร์เอ็น โคออร์ดิเนต ที่ส่งแนวร่วมเข้าไปยังสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรอจัดตั้งมวลชนของตนในรั้วมหาวิทยาลัย โดยหลังจากรายงานพิเศษชิ้นนี้เผยแพร่ออกไป ปรากฏว่านิสิตนักศึกษาทั้งที่ชายแดนใต้และกรุงเทพฯ ได้ประท้วงไทยพีบีเอสอย่างกว้างขวาง ทั้งในสื่อสังคมออนไลน์ และการจัดชุมนุมกลุ่มย่อย

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องผู้บริหารถอด น.ส.ณาดตา แววีร์คุปต์ ไม่ให้จัดรายการ “ฟังเสียงคนใต้ก่อนการปฏิรูป” ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากมีนายทหารกลุ่มหนึ่ง จำนวน 4-5 คน นำโดย พ.อ.ชื่อย่อ ส. เดินทางมาพบผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ พร้อมอ้างว่าเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขอร้องไม่ให้สถานีเผยแพร่รายการดังกล่าว โดยรายการดังกล่าวมีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่อง และมีเนื้อหาการพาดพิงการ

รัฐประหารร่วมอยู่ด้วย

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ไทยพีบีเอสถูกวิจารณ์อย่างหนัก คือการจัดรายการตอบโจทย์ประเทศไทยออกอากาศในวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยรูปแบบรายการคาบเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันจากความคิดของผู้ร่วมรายการ โดยหลังจากรายการดังกล่าวแพร่ออกไปพบวาทภาคประชาชน ข้าราชการ นักวิชาการออกมาวิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถล่มทลาย โดยกลุ่มภาคประชาชนร้องเรียนให้องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, กสทช. และคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่สาธารณะ ควรเข้าไปตรวจสอบ ควบคุม และพิจารณาโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะจำเลยคนแรกคือสถานีโทรทัศน์ที่อนุมัติให้ดำเนินการออกอากาศได้

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ก่อนการสรรหาตัว ผอ.ส.ส.ท.ของนายสมชัย เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ต้น เพราะหลังจากคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีมติเอกฉันท์เลือกนายสมชัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยระหว่างสรรหามีกลุ่มพนักงาน ไทยพีบีเอสเขียนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องความโปร่งใสของกระบวนการสรรหา ผอ.ไทยพีบีเอส คนใหม่ พร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารในไทยพีบีเอส ละเว้นการสืบทอดอำนาจเพื่อพวกพ้อง เนื่องจากก่อนลงสมัครเป็น ผอ.ส.ส.ท. นายสมชัยดำรงตำแหน่งจากคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งมองว่าอาจเป็นการไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ นายสมชัยเคยเป็นผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการของ บีบีซี ภาควิชาภาษาไทย มีประสบการณ์การทำงานกับสื่อสาธารณะที่เป็นต้นแบบอย่างบีบีซี ก่อนจะมาเป็นกรรมการนโยบายของไทยพีบีเอส และลาออกมาสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการในที่สุด ส่วนประวัติการทำงานเริ่มทำหนังสือพิมพ์หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา อยู่ในกลุ่มผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์ธุรกิจ Thailand Business Journal หนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับแรกของไทย ทำงานอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเวลา 8 ปี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เช่น ศาส์นสยาม, ชาวไทย, เข็มทิศธุรกิจ, เดอะเนชั่น, บางกอกโพสต์, บีซิเนส ไทมส์ Business Times เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสารการเมือง “สู่อากาศ” และสมาคมนักข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย

ปี 2524 ทำงานกับวิทยุบีบีซี ที่ลอนดอน (Head, Thai Service at BBC World Service)

เริ่มงานเป็นผู้ประกาศข่าว และต่อมาได้ปรับขึ้นเป็นผู้จัดรายการอาวุโส และหัวหน้าแผนกภาษาไทยในปี 2535 Thai Section Head at BBC บุกเบิกการทำสัญญากับสถานีเครือข่ายต่างๆ เริ่มจากสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2535 ต่อมาบีบีซีจึงได้ลงนามสัญญาถ่ายทอดเสียงกับสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกหลายแห่ง สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท อสมท (มหาชน) จำกัด ในปัจจุบัน ก่อนเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

หลังจากนั้นได้ออนไปรับตำแหน่งหัวหน้าแผนกเวียดนาม พม่า และบรรณาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนเกษียณจากบีบีซีเมื่อปี 2549 ระหว่างทำงานในลอนดอน เคยเป็นบรรณาธิการสามัคคีสาร ของสามัคคีสมาคม และเป็นผู้ก่อตั้ง นสพ.เสียงไทย ในสหราชอาณาจักรปี 2551-2555 ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส จากนั้นในปี 2556 ดำรงตำแหน่งผบ.ไทยพีบีเอส